

opusdei.org

Bài giảng của Đức Giám quản đêm Vọng Phục sinh

"Chúng ta hãy đón nhận ánh sáng Người ban cho chúng ta và chia sẻ ánh sáng ấy với những người chung quanh ta." Bài giảng của Đức Giám quản Fernando Ocariz vào đêm Vọng Phục sinh tại Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình, ngày 31/03/2018.

08-04-2018

1. *Ánh sáng Chúa Kitô!* Lời loan báo mà Hội Thánh công bố ba lần cho

chúng ta khi bắt đầu Đêm Canh thức Phục sinh mang lại cho chúng ta một chân lý tràn ngập niềm vui. Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu tỏa xuyên qua bóng tối của tội lỗi và sự chết! Chúa Giêsu đã sống lại! Đây là thông điệp vui mừng chúng ta cần lãnh nhận lần nữa trong đêm rất thánh này.

Chúng ta đã cố gắng sống Tam nhật Vượt qua thật sốt sắng, suy ngẫm về sự tự hiến của Chúa Giêsu cho chúng ta: từ việc thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc ly cho đến cái chết của Người trên Thập giá. Tin Mừng tối nay cho chúng ta thấy rằng bóng tối của đời Canvê không phải là tiếng nói cuối cùng. Những phụ nữ thánh thiện đồng hành với Chúa trong cuộc Thương Khó đã dẫn chúng ta đến ánh sáng Phục sinh. Chúa Giêsu đã tưởng thưởng cho lòng yêu mến mà các bà thể hiện qua việc ướp xác Người bằng cách làm cho các bà trở thành những người đầu tiên loan báo niềm vui Phục sinh.

2. Giống như những người phụ nữ thánh thiện ấy, chúng ta cũng nhận được tin Chúa Phục sinh như một ánh sáng mới cho cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô nhắc các tín hữu thành Roma, trong đoạn thư chúng ta vừa đọc, rằng nếu chúng ta kết hiệp với cái chết của Chúa

Giêsu “để như Chúa Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). Phục sinh báo cho chúng ta biết rằng chúng ta không bị ràng buộc bởi những tội lỗi của quá khứ, bởi sức nặng của những lỗi lầm trước đây, bởi những hạn chế mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của mình. Vì thế, Thánh Tông đồ nhấn mạnh: “Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Chúa Kitô Giêsu” (Rm 6,11).

Đêm nay, chúng ta cần đáp lại lời mời gọi của Chúa để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống mới mà Người mời gọi chúng ta là gì? Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng mọi thứ chúng ta đang trải nghiệm những ngày này sẽ sớm trôi qua, và chúng ta sẽ trở lại những thói quen cũ: vẫn công việc cũ, vẫn những con người cũ, những vấn đề cũ. Chúng ta không ngây thơ nghĩ rằng chỉ vì tham dự một vài nghi thức và cầu nguyện nhiều hơn một chút mà hoàn cảnh chung quanh ta sẽ thay đổi.

Vậy cuộc sống mới ấy là gì? Thừa đó là ánh sáng đức tin, được làm sống động bởi đức ái và duy trì bởi đức cậy, tràn ngập cuộc sống chúng ta. Như Thánh Josemaria nói: “Niềm xác tín mà đức tin mang lại cho phép giúp chúng ta nhìn mọi thứ dưới một ánh sáng mới. Và tất cả mọi thứ, trong khi vẫn y như trước, sẽ trở nên khác đi, bởi vì đó là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa” (“Khi Đức Kitô

đi qua”, 144). Bằng đức tin, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đang ở bên cạnh ta trong cuộc sống hằng ngày, Người giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Và rồi chúng ta vẫn làm những công việc cũ, nhưng với tình yêu dành cho Thiên Chúa và tinh thần phục vụ; chúng ta sẽ chiến đấu chống lại những lối mòn trong tương quan với người khác, và với sự sáng tạo của đức ái, chúng ta sẽ tìm ra những cách thức mới để làm cho cuộc sống của tha nhân được hạnh phúc; và chúng ta biết ơn vì những đào tạo Kitô giáo mà chúng ta đã được lãnh nhận và cố gắng nắm bắt cách trọn vẹn hơn trong ánh sáng mới.

3. Sau khi báo cho các phụ nữ thánh thiện tin Chúa Giêsu phục sinh, thiên thần bảo thêm: “Xin các bà về nói với các môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người, như Người đã nói với các ông” (Mc 16,7).

Các môn đệ được yêu cầu trở về Galilê, nơi trước đây mọi thứ bắt đầu đối với các ông, trở về vùng đất mà các ông đã ngang dọc mỗi ngày với Thầy Chí Thánh trong những tháng năm giảng dạy của Người.

Lời kêu gọi tương tự cũng được gửi đến chúng ta: Hãy trở lại Galilê của chúng ta, trở lại với cuộc sống hằng ngày, nhưng mang lại cho nó ánh sáng và niềm vui Phục Sinh. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói cách đây vài năm: “Trở lại Galilê trước hết là trở lại với nguồn ánh sáng rực rỡ mà ân sủng Thiên Chúa đã chạm vào tôi lúc bắt đầu cuộc hành trình. Từ nguồn sáng đó, tôi có thể thắp sáng ngọn lửa cho ngày hôm nay và mỗi ngày, và mang lại ánh sáng và sức nóng cho anh chị em tôi.” (*Bài giảng Canh thức Phục sinh*, ngày 19 tháng 4 năm 2014)

Vậy, chúng ta hãy hưởng ứng lời mời gọi ấy của Chúa chúng ta. Nguyễn xin

sự sống lại của Chúa Giêsu trở nên nguồn vui mừng cho chúng ta. Chúng ta hãy lãnh nhận ánh sáng mà Người muốn chia sẻ với chúng ta và hãy chia sẻ ánh sáng ấy với những người chung quanh. Giống như những phụ nữ thánh thiện, chúng ta hãy vui mừng loan báo rằng Chúa Kitô đang sống. Chúng ta hãy cầu xin sự giúp đỡ của Đức Maria, Đấng mà đêm nay chúng ta chiêm ngắm gương mặt sáng lên niềm vui vào ngày Phục sinh của Con của Mẹ.

Fernando Ocariz

.....

pdf | document generated
automatically from [https://opusdei.org/
vi-vn/article/bai-giang-cua-duc-giam-
quan-dem-vong-phuc-sinh/](https://opusdei.org/vi-vn/article/bai-giang-cua-duc-giam-quan-dem-vong-phuc-sinh/) (11-03-2026)